

การศึกษา

อัญเชิญ 'พระมหามงกุฏ' หนึ่งความภูมิใจในรั้ว มจพ.

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 - 10:41 น.



ที่มา	คอลัมน์..เด็กมอขอแจม
ผู้เขียน	ธีรชัย สันติวิชัยพานิช

สวัสดีครับ ผม นายธีรชัย สันติวิชัยพานิช เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

ผมเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2555 ด้วยการแอดมิสชันส์ ซึ่งก่อนหน้านี้ผมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ และได้รู้จักมหาวิทยาลัยแห่งนี้จากการเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการตีฟ้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 19” (TEP) เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือนทางชมรม iRap ได้นำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมาโชว์ในช่วงโครงการ ทำให้ผมรู้ว่า ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องหุ่นยนต์ ได้รับรางวัลหุ่นยนต์ก๊วยอันดับ 1 ของโลกมาแล้ว ทำให้มีแรงกระตุ้นอยากจะทำการศึกษาต่อที่มหา'ลัยแห่งนี้ ดังนั้น เมื่อถึงเวลาผมจึงเลือกแอดมิสชันส์อันดับ 1 คือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจพ.



ผมตัดสินใจลงชื่อเพื่อไปคัดเลือกผู้นำเชียร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลีด) หลีดที่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย เพราะทำเด่นเน้นความแข็งแรง จากนั้นมาผมได้เป็นผู้นำเชียร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ มากมายทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เรื่อยมา เช่น กิจกรรมต่างๆ ของภาควิชา และคณะ การประกวดดาวเดือนของมหา'ลัย ตลอดจนการคัดเลือกผู้ อัญเชิญพระมหามงกุฏ ซึ่งผมถือว่าทุกๆ กิจกรรมที่ผมได้เข้าร่วม ได้ช่วยให้ผมมีเพื่อน พี่ น้อง เพิ่มมากขึ้น และยังช่วยให้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกแก้ปัญหาอีกด้วย



หนึ่งในความภาคภูมิใจที่ได้อยู่ในรั้ว มจพ.คือการได้รับคัดเลือกเป็นผู้อัญเชิญพระมหามงกุฏในตำแหน่งถือพานแว่นฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติ และเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวเอง และครอบครัวอย่างมาก เพราะถือเป็นที่ราศีสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และไม่ใช้ทุกคนจะได้ถือกัน

ง่ายๆ เพราะต้องผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครจำนวนมาก ซึ่งงานหลักๆ จะเป็นการอัญเชิญพระมหามงกุฏเพื่อขึ้นประดิษฐานในงานถวายสัตย์ของนักศึกษาใหม่ทั้ง 3 วิทยาเขต และอัญเชิญในงานรับปริญญาของบัณฑิตจบใหม่



ในขณะที่ศึกษาตามหลักสูตรอยู่นั้น ผมได้มีโอกาสออกค่ายอาสา (ค่ายสรรสาระ) ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เพื่อแบ่งปันความรู้สู่น้องๆ ในโรงเรียนที่มีความยากลำบาก ซึ่งเป็นการนำเอา

ความรู้ที่เล่าเรียนมาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้จริงๆ ถือว่าเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะได้ทดลองทำงานจริงๆ หัดแก้ปัญหา ถ้าทำผิดก็ยังมีโอกาสได้แก้ไข โดยมีอาจารย์คอยให้ความช่วยเหลือ บางครั้งเป็นสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้ว รู้แต่ทฤษฎีไม่เคยได้ปฏิบัติ แต่พอไปออกค่ายนี้ ทำให้ผมได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ มากมาย

จึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ถ้ามีโอกาสอยากให้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เยอะๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกวดต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และการออกค่ายอาสาต่างๆ ซึ่งในการทำกิจกรรมนั้น ทำให้เราได้ฝึกแก้ปัญหา และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น และยังเป็นโปรไฟล์ให้กับตัวเองได้อีกด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ ขอแค่ให้เราได้ลองทำ ก็ทำให้เราได้มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นแล้ว

ธีรชัย สันติวิชัยพานิช

ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.